

ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖/๖๓๔



วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค  
อำเภอวารินชำราบ จังหวัด  
อุบลราชธานี  
๓๔๑๙๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

**เรื่อง** ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ (หลักสูตรผู้บริหารกองทุน: ประธานกองทุนและเลขาธิการกองทุน)

**เรียน** นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

**อ้างถึง** บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๐ อุบลราชธานี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ (หลักสูตรผู้บริหารกองทุน: ประธานกองทุนและเลขาธิการกองทุน)

ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ หลักสูตรผู้บริหารกองทุน: ประธานกองทุนและเลขาธิการกองทุน จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๔๕ คน ซึ่งรุ่นแรกจะจัดอบรมในวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม (ศอช.) อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารกองทุนและคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบเขต ๑๐ อุบลราชธานี และพื้นที่ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชนแก่คณะกรรมการ แนวคิดและการจัดทำโครงการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ สร้างแรงบันดาลใจและปรับแนวคิดของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๐ อุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง

ในการนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมฯ และขอความอนุเคราะห์พิจารณาส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาท) (ราคานี้รวมค่าที่พัก ค่าอาหารเย็น ๑ มื้อ โดยไม่รวมค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์นรินทร์ พิทักษ์วัชร)

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข



## โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ (หลักสูตรผู้บริหารกองทุน: ประธานกองทุน และเลขาธิการกองทุน)

### หลักการและเหตุผล

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหรือกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวและมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยดำเนินกิจกรรม 4 ประเภท คือ กิจกรรมการบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข กิจกรรมสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น และกิจกรรมการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาศักยภาพกรรมการโดยดำเนินกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในหลายมาตราได้กำหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบทั้งในส่วนของความเป็นผู้มีสิทธิในการเข้าถึงบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพบริการ ที่ผ่านมาสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้ทราบสิทธิ ได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้นในอนาคต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรมหาชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาผลกำไร ดำเนินงาน และบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ ให้มีคณะกรรมการสนับสนุน และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน (สํานักงานหลักประกันสุขภาพ, 2550)

จากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนองค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลทั่วประเทศ ทั้งหมด 7,776 แห่ง ในปี พ.ศ. 2549 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่สมัครเข้าร่วมมีกองทุนสุขภาพตำบล จำนวน 870 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.19 ปี พ.ศ.2550 เพิ่ม 18 แห่ง รวมเป็น 888 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.42 ปี จนถึงปี พ.ศ.2558 มีการขยายไปถึง 7,760 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.79 (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2558) คณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมาจากหลายภาคส่วน ทั้งโดยตำแหน่งและจากการคัดเลือกจำนวน 10-15 คน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ การตอบสนองต่อกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นสำคัญ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2549) ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 7,760 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.79 ที่สมัครเข้าร่วมกองทุนสุขภาพตำบล และการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนที่ผ่านมายังพบปัญหาหลายด้าน เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุน รวมถึงประสิทธิภาพในการจัดการกองทุนที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณที่ล่าช้า และการใช้จ่ายเงินกองทุนที่ไม่สมดุล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่เหลือค้างจ่ายกว่า 5 พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2560)

การจัดประชุม หรือ อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เป็นกลไกสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพราะคณะกรรมการเป็นบุคคลสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน ที่จะทำให้เกิดการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนและเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาการดำเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมและความต้องการประชาชนในพื้นที่ตั้งนั้นคณะกรรมการจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจร่วมกันบริหารจัดการกองทุนฯ ดังนั้นเพื่อให้คณะกรรมการคณะกรรมการกองทุน มีความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชนได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจที่ระบุในข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อันจะส่งผลให้เกิดมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคเรื้อรัง และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ตลอดจนทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกพื้นที่

สำหรับเขต 10 อุบลราชธานี มี อปท.ทั้งหมด 663 แห่ง และเข้าร่วมกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ทั้งหมด 658 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 99.25 การดำเนินการที่ผ่านมายังพบปัญหาในการดำเนินงานกองทุนด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ มีเพียงร้อยละ 47 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 60 และยังพบว่า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ คือ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์น้อย งบประมาณของกองทุนนำไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และงบประมาณกองทุนที่ได้รับจัดสรรล่าช้าไม่เพียงพอ สอดคล้องกับการศึกษาของ วรายุทธ์ ดีเลิศแล้ว (2553) ที่ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ได้แก่ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์น้อย งบประมาณของกองทุนนำไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ และงบประมาณกองทุนที่ได้รับจัดสรรล่าช้าไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามจากการยังไม่มีการชี้แจงอย่างชัดเจนว่าปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเกิดจากสาเหตุใด และคณะกรรมการยังไม่รู้ถึงบทบาทของตัวเองในการดำเนินงานกองทุน คณะผู้จัดทำโครงการจึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ (หลักสูตรผู้บริหารกองทุน: ประธานกองทุน และเลขาธิการการกองทุน) เพื่อทบทวน ทำความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ถึงบทบาทของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ต่อการจัดการกองทุนระดับพื้นที่ และใช้ข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชนแก่คณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบเขต 10 อุบลราชธานี
2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดทำโครงการที่ถูกต้องแก่คณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบเขต 10 อุบลราชธานี
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนระหว่างคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่กับพื้นที่อื่น
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0
5. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปรับแนวคิดของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

### กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ (หลักสูตรผู้บริหารกองทุน: ประธานกองทุน และเลขาธิการการกองทุน) ในเขตสาธารณสุขที่ 10 และพื้นที่อื่นที่สนใจ

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

คณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ (หลักสูตรผู้บริหารกองทุน: ประธานกองทุน และเลขาธิการการกองทุน) ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชน และการเขียน พิจารณาโครงการเพิ่มขึ้น

### ค่าใช้จ่ายในการอบรม

- ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (สี่พันบาท) เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม และค่าที่พัก โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจำนวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 หมวด 2 ข้อ 28(1)

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 เมื่อได้รับ อนุมัติจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
- ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ

### **ระยะเวลาดำเนินการอบรม**

- รุ่นที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 19-21 เมษายน 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
- รุ่นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 26-28 เมษายน 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
- รุ่นที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 17-19 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
- รุ่นที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 24-26 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม (ศอช.) อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

### **ผู้รับผิดชอบโครงการ**

อ.ดร.อารี บุตรสอน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

### **วิธีการชำระเงิน**

ค่าลงทะเบียนสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนาม “เงินหมุนเวียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ” บัญชีเลขที่ 869-2-09428-5

\*\*\*กรุณาชำระเงินในแต่ละรุ่นล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนวันเข้าอบรม\*\*\*

### **ขั้นตอนการสมัคร:**

- 1.) กรณาสสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ [www.cmp.ubu.ac.th/NH/](http://www.cmp.ubu.ac.th/NH/) หรือ <http://ubon.nhso.go.th/seminar> แล้วส่งข้อมูลลงในใบตอบรับทางโทรสารหมายเลข โทรสาร 045-353901 หรือ E-mail: emsubon@gmail.com หรือ
- 2.) การชำระเงินให้ชำระเงินก่อนเข้าอบรมในแต่ละรุ่นล่วงหน้า 1 อาทิตย์จากวันเข้าอบรม ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับโทรสาร โทรศัพท์ โทร 09-0197-5243 หรือ 087-228-3918 หรือ 045-353-3902

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุน  
หลักประกันสุขภาพพื้นที่ (หลักสูตรผู้บริหารกองทุน: ประธานกองทุน และเลขาธิการกองทุน)

\*\*\*\*\*

วันที่หนึ่ง

- 08.00 น. ลงทะเบียน
- 08.30 น. บรรยายพิเศษ “แนวคิดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุน LTC และบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change leadership)” โดย นายแพทย์เรืองศิลป์ เกื้ออนนาคี ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี
- 10.15 น. ทิศทางการพัฒนาโครงการโครงการเพื่อพัฒนากองทุนฯ ในอนาคตที่สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 โดย นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00 น. สถานการณ์ และผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต 10 อุบลราชธานี โดย นายสมบุรณ์ เพ็ญพิมพ์ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี
- 14.15 น. การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากองทุนสุขภาพตำบลของ สปสช.เขต 10 ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ สปสช. โดย ดร.กิตติ เหลาสุภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มดังนี้
- กลุ่มที่ 1 อ.ดร.ปวีณา ลิ้มปิทีปการ และ อ.จีราพร ทิพย์พิลา
- กลุ่มที่ 2 อ.สง่า ทับทิมหิน และ อ.นิตยา ชาคำรุณ
- กลุ่มที่ 3 อ.จิราภรณ์ หลาบคำ และ อ.สิทธิชัย ใจขาน
- กลุ่มที่ 4 อ.ดร.รัฐิรัช งานฉมัง และ อ.สุภาณี จันทร์ศิริ
- กลุ่มที่ 5 ผศ.เมธีรัตน์ มั่นวงศ์และ อ.ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์
- 16.15 น. ซักถามปัญหาจากวิทยากร
- 17.00 น. AAR สรุปเตรียมการวันต่อไป
- 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
- 19.00 น. พักร่อนตามอัธยาศัย

## วันที่สอง

- 06.30 น. ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษา
- 08.00 น. ศึกษาดูงาน “กองทุนสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี” โดย อ.ดร.ปวีณา ลิ้มปิทีปการ และคณาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00 น. เสวนา “แนวทางการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ” โดยทีมวิทยากร
1. นายสมบุรณ์ เพ็ญพิมพ์ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี
  2. นายวิเชียร จันทมา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนโพน
  3. นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  4. ดร.อรุณ บุญสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- ดำเนินรายการโดย ดร.ปภพ วงศ์พันธ์ สาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์
- 14.15 น. ฝึกปฏิบัติในการใช้ประชาสังคม/สมัชชาสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพตำบล เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพตำบล โดย ดร.อรุณ บุญสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวิทยากรประจำกลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 ดร.ธงชัย อามาตย์บัณฑิต
- กลุ่มที่ 2 ดร.กิตติ เหลลาสุขภาพ
- กลุ่มที่ 3 ดร.ปภพ วงศ์พันธ์
- กลุ่มที่ 4 อ.สมบุรณ์ เพ็ญพิมพ์
- กลุ่มที่ 5 ดร.อารี บุตรสอน
- 16.30 น. ชักถามปัญหาจากวิทยากร
- 17.00 น. AAR สรุปเตรียมการวันต่อไป
- 18.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เสวนาในวงข้าว เล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี แก่กันและกัน
- 22.00 น. พักร่อนตามอัธยาศัย



## วันที่สาม

- 08.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
- 08.30 น. ฝึกปฏิบัติใน การเขียนแผนงาน/โครงการและประเมินผลโครงการ โดย ดร. ธงชัย อามาทย์บัณฑิต อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวิทยากรประจำกลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 ดร.อรุณ บุญสร้าง
- กลุ่มที่ 2 ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
- กลุ่มที่ 3 ดร.ปภพ วงศ์ขันธุ์
- กลุ่มที่ 4 อ.สมบุญณ์ เพ็ญพิมพ์
- กลุ่มที่ 5 ดร.อารี บุตรสอน
- 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00 น. บทเรียนสู่ความสำเร็จการดำเนินงานกองทุน
- ค่าใช้จ่ายโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบกองทุนฯ
  - ตัวอย่างการใช้จ่ายที่ผิดระเบียบและไม่ควรปฏิบัติ
- โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี
- 14.15 น. ระดมสมองเพื่อหาแนวทางส่งเสริมให้กองทุนฯเป็นที่พึงของประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นองค์กรสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนและเกิดนวัตกรรมสุขภาพสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดย อ. สมบุญณ์ เพ็ญพิมพ์ เป็นวิทยากรกระบวนการ โดยมีวิทยากรประจำกลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 วิทยากร ดร.อรุณ บุญสร้าง
- กลุ่มที่ 2 วิทยากร ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
- กลุ่มที่ 3 วิทยากร ดร.ปภพ วงศ์ขันธุ์
- กลุ่มที่ 4 วิทยากร ดร.ธงชัย อามาทย์บัณฑิต
- กลุ่มที่ 5 วิทยากร ดร.อารี บุตรสอน
- 16.00 น. AAR ชักถามปัญหาจากวิทยากร
- 17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 10.00 น. และ 14.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม



**โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่(หลักสูตร  
ผู้บริหารกองทุน:ประธานกองทุน และเลขาธิการกองทุน)**

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีโค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร.045-353900,045-353907,045-353908 โทรสาร.045-353901

**แบบตอบรับหลักสูตร “หลักสูตรผู้บริหารกองทุน:ประธานกองทุน และเลขาธิการกองทุน”**

ชื่อหน่วยงาน.....เลขที่.....  
หมู่ที่..... ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....  
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....  
ผู้ประสานงาน.....มือถือ.....

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ดังนี้:

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล .....  
ตำแหน่ง..... โทรศัพท์มือถือ.....
2. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล .....  
ตำแหน่ง..... โทรศัพท์มือถือ.....
3. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล .....  
ตำแหน่ง..... โทรศัพท์มือถือ.....
4. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล .....  
ตำแหน่ง..... โทรศัพท์มือถือ.....
5. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล .....  
ตำแหน่ง..... โทรศัพท์มือถือ.....

**กรุณา** เพื่อเลือกรุ่นที่ท่านต้องการเข้ารับการฝึกอบรม

- รุ่นที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 19-21 เมษายน 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
- รุ่นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 26-28 เมษายน 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
- รุ่นที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 17-19 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
- รุ่นที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 24-26 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

**ขั้นตอนการสมัคร:**

- 1.) กรุณาสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ [www.cmp.ubu.ac.th/NH/](http://www.cmp.ubu.ac.th/NH/) หรือ <http://ubon.nhso.go.th/seminar> แล้วส่งข้อมูลลงในใบตอบรับทางโทรสารหมายเลข โทรสาร 045-353901 หรือ E-mail: emsubon@gmail.com หรือ
- 2.) การชำระเงินให้ชำระเงินก่อนเข้าอบรมในแต่ละรุ่นล่วงหน้า 1 อาทิตย์จากวันเข้าอบรม ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับโทรสาร โทรศัพท์ โทร 09-0197-5243 หรือ 087-228-3918 หรือ 045-353-3902